

2.4 สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน

15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัทฯ จัดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเริ่มแรกเท่ากับ 1,000,000 บาท และต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ดำเนินการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 930,000,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเท่ากับ 931,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดที่ Soleado ที่อยู่ใน Baconco จากนั้นบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มี การประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการถือหุ้นสามัญใน สัดส่วนร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วในบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ Baconco และ PMTA SG

Baconco เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเพียงบริษัทเดียวและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ PMTA SG เดิมชื่อ Atlantis Offshore Construction Pte. Ltd. ไม่มีการประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนก่อตั้ง ภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ อีกทั้งไม่มีสินทรัพย์และไม่มีหนี้สินอันเป็นสาระสำคัญ สาเหตุที่บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อ และรับโอนหุ้นทั้งหมดที่ Soleado ที่อยู่ใน PMTA SG และหลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ของ PMTA SG จากเดิมที่ 1 เหรียญสิงคโปร์มาอยู่ที่ 40,000 เหรียญสิงคโปร์ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เกิดจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้ชัดเจนและลดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น กล่าวคือ เพื่อให้ไม่มีรายการซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศผ่าน Soleado ตามนโยบายรายการระหว่างกัน ในอนาคต บริษัทฯ จึงดำเนินการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งในประเทศ เวียดนาม และกำหนดให้บริษัทย่อยดังกล่าวดำเนินการแทนที่ Soleado ในส่วนของธุรกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้สำหรับ ธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรของ Baconco ทั้งนี้ PMTA SG ได้เข้าเจรจาทันทีกับผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศ ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นบริษัทคู่ค้าเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบแทน Soleado ตลอดจนราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นที่ เรียกร้อย โดยสามารถเริ่มดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรให้แก่ Baconco ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3 ข้อ 14 รายการระหว่างกัน)

บริษัทฯ Baconco และ PMTA SG อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดเดียวกัน ได้แก่ TTA ทั้งก่อนและ หลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ จัดทะเบียนก่อตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ประกอบกับรายการซื้อและรับโอนหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ Baconco และ PMTA SG จาก Soleado บรรลุผลสำเร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ตามลำดับ (วันที่ซื้อธุรกิจ) ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมในช่วง 3 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นไปตามวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยสินทรัพย์และหนี้สินถูกนำมารวมกันด้วยมูลค่าตามบัญชี ข้อมูลทางการเงินดังกล่าวจะสะท้อนเนื้อหาทางเศรษฐกิจของบริษัทในกลุ่มซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เสมือนว่าบริษัทในกลุ่มได้ดำเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกันตลอดในรอบปีบัญชีที่รายงาน แม้ว่ารูปแบบทางกฎหมายของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีผลในวันที่ซื้อธุรกิจ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

Baconco ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเพียงบริษัทเดียวและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีสถานะเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดชอบที่มีเจ้าของเพียงรายเดียว (Single Member Limited Liability Company: SMLLC) จัดทะเบียนก่อตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม ส่งผลให้ Baconco มีหน้าที่จัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงแนวทางปฏิบัติ กฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องของประเทศเวียดนาม (“มาตรฐานการรายงานทางการเงินเวียดนาม”) ในขณะที่บริษัทฯ จัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดในการรายงานทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย”) การจัดทำงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีการรวมข้อมูลในงบการเงินของ Baconco ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเวียดนาม ปรับปรุงเพื่อสะท้อนข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในแต่ละรอบปีบัญชีที่นำเสนอ จัดประเภทรายการบัญชีใหม่ และแปลงค่าจากสกุลเงินเวียดนามดองซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของ Baconco มาเป็นสกุลเงินบาทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย เพื่อใช้ในการประกอบหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกแก่ผู้ลงทุนของบริษัทฯ

งบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยวิธีการรวมส่วนได้เสีย สินทรัพย์และหนี้สินถูกนำมารวมกันด้วยมูลค่าตามบัญชี โดยผลต่างระหว่างเงินสดในการจ่ายซื้อธุรกิจและมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิรวมของ Baconco และ PMTA SG ถูกรับรู้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยแสดงแยกเป็นองค์ประกอบหนึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้น

ความแตกต่างในเกณฑ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างของไทยและเวียดนามที่เกี่ยวข้อง

ข้อสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับความแตกต่างในมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างของไทยและเวียดนามในการจัดทำงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้:

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน: มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและเวียดนามมีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่อง อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในเชิงปริมาณแล้ว (Quantitative Measurement) จะพบว่ามาตรฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของ Baconco ไม่มีความแตกต่างในเกณฑ์อย่างมีสาระสำคัญ ตัวอย่างเช่น ในรอบปีบัญชี 2556 Ministry of Finance Vietnam ได้ออก

หนังสือเวียนว่าด้วยแนวทางการจัดประเภทและการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคา โดยกำหนดให้สินทรัพย์ที่สามารถจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถาวรและคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาได้นั้นต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 30 ล้านเวียดนามดองหรือประมาณ 45,000 บาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 0.0015 บาทต่อเวียดนามดอง) ส่งผลให้งบการเงินของ Baconco ที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเวียดนามสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป มีการจัดประเภทสินทรัพย์ถาวรที่มีมูลค่าตามราคาทุนน้อยกว่า 30 ล้านเวียดนามดองให้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าระยะสั้นในสินทรัพย์หมุนเวียน ในขณะที่งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยไม่มีการกำหนดแนวทางการจัดประเภทสินทรัพย์ถาวรและการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาในลักษณะดังกล่าว งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่มีการปรับปรุงเพื่อสะท้อนการโอนออกและจัดประเภทสินทรัพย์ถาวรใหม่ ทั้งนี้ สินทรัพย์ถาวรของ Baconco ที่มีมูลค่าตามราคาทุนน้อยกว่า 30 ล้านเวียดนามดองดังกล่าวมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 อยู่ที่ประมาณ 0.7 ล้านบาท และ 0.0 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีการคิดค่าตัดจำหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้วแต่กรณี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นๆ โดยอยู่ในอัตราและจำนวนที่เท่ากันและไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาที่รายงาน

2. **สกุลเงินที่นำเสนองบการเงิน:** งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยแปลงค่าจากสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนของธนาคารพาณิชย์คงที่ 0.0015 บาทต่อเวียดนามดองสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 อยู่ในช่วง 0.0014 – 0.0015 บาทต่อเวียดนามดองสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และอยู่ในช่วง 0.0015 – 0.0016 บาทต่อเวียดนามดองสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนตลอดระยะเวลา 36 เดือนหรือ 3 รอบปีบัญชีดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 0.0015 บาทต่อเวียดนามดอง อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของกลุ่มบริษัท โทริเซนไทย เอเยนตีสส์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีและการรายงานทางการเงินของ TTA และบริษัทย่อยในกลุ่มภายใต้การควบคุมในลำดับสูงสุดเดียวกัน บริษัทฯ มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ จากเดิมวันที่ 1 ตุลาคมจนถึงวันที่ 30 กันยายน มาเป็นวันที่ 1 มกราคมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมตามรอบปีปฏิทิน รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องจัดทำและนำเสนองบการเงินปิดตามรอบปีบัญชี 2 ครั้งในปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ งบการเงินตามรอบปีบัญชีเดิมสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และงบการเงินตามรอบปีบัญชีใหม่สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยงบการเงินตามรอบปีบัญชีใหม่ดังกล่าวเป็นการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถัดจากวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาที่รายงานในงบการเงินตามรอบปีบัญชีเดิมครั้งก่อนหน้า ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ งบการเงินตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนปิดตามรอบปีบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมจะเริ่มในปี 2558 เป็นต้นไป

15.1 ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานการสอบบัญชี

(1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

งบการเงิน	บริษัท	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทย่อย	นายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด
งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556	บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทย่อย	นายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557	บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	นายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	นายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

(2) รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงิน	ความเห็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ^{1/}
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ออกรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ ว่าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องงบการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทาน
งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556	<p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีว่างบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทและของเฉพาะบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปี/สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</p> <p>โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 (ข) งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะถูกจัดทำโดยนำเสนอข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัทก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจเสมือนเป็นหนึ่งหน่วยธุรกิจตลอดปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ซึ่งรวมผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทนับแต่วันเริ่มต้นรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่นำเสนอ แม้ว่ารูปแบบความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีผลภายหลังจากวันที่ในงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ</p>

	<p>ประกอบงบการเงินข้อ 2 (ก) ซึ่งอธิบายถึงเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของการจัดทำงบการเงินนี้ งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำไปประกอบหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกแก่ผู้ลงทุนของบริษัทฯ ดังนั้น งบการเงินนี้อาจไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ</p>
<p>งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557</p>	<p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทและของเฉพาะบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</p> <p>โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ (1) ข ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Baconco และ PMTA SG จาก Soleado ซึ่งบริษัท Baconco PMTA SG และ Soleado ล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของผู้ถือหุ้นในลำดับสูงสุด นั่นคือ TTA ทั้งก่อนและหลังจากวันซื้อธุรกิจ และตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (ก) บริษัทฯ ได้นำเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบโดยนำเสนอข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจตลอดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556</p>
<p>งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557</p>	<p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</p>

หมายเหตุ: ^{1/} นักลงทุนสามารถดูรายละเอียดความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพิ่มเติมได้ในงบการเงินตามเอกสารแนบ 5

15.2 ตารางสรุปงบการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญตามงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และงบการเงินรวมตามรอบปีบัญชีใหม่สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น	ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ				ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ			
	งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน				งบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ^{2/}		งบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ^{2/}	
	2555		2556		2557		2557	
	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	314.8	24.0	117.6	9.0	521.6	33.3	259.8	16.1
ลูกหนี้การค้า	80.1	6.1	260.7	19.9	124.8	8.0	131.9	8.2
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1.3	0.1	0.0	0.0	7.3	0.4
ลูกหนี้อื่น	38.8	3.0	14.0	1.1	12.7	0.8	43.3	2.7
ส่วนของลูกหนี้ระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31.3	2.4	-	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	525.9	40.1	497.9	37.9	360.4	23.0	504.1	31.3
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	44.0	3.4	42.9	3.3	53.8	3.4	143.6	8.9
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,034.8	78.9	934.4	71.2	1,073.5	68.6	1,089.9	67.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
อาคารและอุปกรณ์	272.6	20.8	374.8	28.6	489.1	31.3	521.0	32.3
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสิทธิการใช้ที่ดิน	4.2	0.3	3.2	0.2	2.1	0.1	1.9	0.1
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	277.0	21.1	378.0	28.8	491.3	31.4	523.0	32.4
รวมสินทรัพย์	1,311.9	100.0	1,312.4	100.0	1,564.8	100.0	1,612.9	100.0
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	219.3	13.6
เจ้าหนี้การค้า	318.7	24.3	141.2	10.8	52.8	3.4	159.7	9.9
เจ้าหนี้อื่น	0.1	0.0	2.8	0.2	-	-	-	-
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	8.5	0.6	5.9	0.5	10.4	0.7	1.3	0.1

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น	ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ				ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ			
	งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน				งบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ^{2/}		งบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ^{2/}	
	2555		2556		2557		2557	
	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	22.4	1.7	27.4	2.1	24.0	1.5	18.8	1.2
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	84.6	6.4	94.3	7.2	107.3	6.9	39.6	2.5
รวมหนี้สินหมุนเวียน	434.3	33.1	271.6	20.7	194.5	12.4	438.7	27.2
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4.8	0.4	4.8	0.4	9.0	0.6	9.8	0.6
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4.8	0.4	4.8	0.4	9.0	0.6	9.8	0.6
รวมหนี้สิน	439.1	33.5	276.3	21.1	203.5	13.0	448.5	27.8
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว								
ทุนจดทะเบียน	958.4	73.1	959.4	73.1	1,012.0	64.7	1,012.0	62.7
ทุนที่ชำระแล้ว	958.4	73.1	959.4	73.1	931.0	59.5	931.0	57.7
กำไร (ขาดทุน) สะสม								
จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	17.5	1.1	17.8	1.1
ยังไม่ได้จัดสรร	139.6	10.6	298.5	22.7	278.1	17.8	4.6	0.3
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(225.3)	(17.2)	(221.9)	(16.9)	134.7	8.6	211.1	13.1
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	872.8	66.5	1,036.0	78.9	1,361.3	87.0	1,164.4	72.2
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,311.9	100.0	1,312.4	100.0	1,564.8	100.0	1,612.9	100.0
มูลค่าตามบัญชี (บาท/ต่อหุ้น) ^{3/}		9.4		11.1		14.6		12.5

หมายเหตุ: ^{1/} ร้อยละของสินทรัพย์รวม

^{2/} การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องจัดทำและนำเสนองบการเงินปิดตามรอบปีบัญชี 2 ครั้งในปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ งบการเงินตามรอบปีบัญชีเดิมสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และงบการเงินตามรอบปีบัญชีใหม่สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยงบการเงินตามรอบปีบัญชีใหม่ดังกล่าวเป็นการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถัดจากวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาที่รายงานในงบการเงินตามรอบปีบัญชีเดิมครั้งก่อนหน้า ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

^{3/} คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดที่ Soleado ถืออยู่ใน Baconco ซึ่งเท่ากับ 93.1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท ทั้งนี้ ไม่ใช่จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

(2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น	ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ				ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ					
	งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน				งบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน ^{2/}		งบการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ^{3/}		งบการเงินรวมตาม รอบปีบัญชีใหม่ สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ^{2/}	
	2555		2556		2557		2556		2557	
	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}
รายได้จากการขาย	3,375.8	99.8	3,229.4	99.5	3,192.0	99.1	693.0	99.0	589.0	98.4
รายได้จากการบริการเช่าพื้นที่	7.7	0.2	17.3	0.5	29.3	0.9	6.8	1.0	9.6	1.6
รวมรายได้จากการขายและบริการ	3,383.5	100.0	3,246.7	100.0	3,221.3	100.0	699.8	100.0	598.6	100.0
ต้นทุนขาย	3,039.0	89.8	2,779.0	85.6	2,580.0	80.1	557.1	79.6	482.8	80.7
ต้นทุนบริการ	-	-	10.6	0.3	16.9	0.5	3.7	0.5	4.5	0.7
กำไรขั้นต้น	344.4	10.2	457.0	14.1	624.4	19.4	138.9	19.9	111.3	18.6
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	6.9	0.2	7.0	0.2	6.2	0.2	0.5	0.1	12.1	2.0
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	351.3	10.4	464.0	14.3	630.6	19.6	139.4	19.9	123.4	20.6
ค่าใช้จ่ายในการขาย	79.0	2.3	98.8	3.0	173.3	5.4	26.4	3.8	31.7	5.3
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	26.6	0.8	52.0	1.6	75.7	2.3	8.3	1.2	21.1	3.5
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	105.6	3.1	150.9	4.6	249.0	7.7	34.7	5.0	52.8	8.8
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	245.8	7.3	313.1	9.6	381.6	11.8	104.7	15.0	70.6	11.8
ต้นทุนทางการเงิน	4.1	0.1	1.6	0.0	0.3	0.0	-	-	0.6	0.1
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	241.7	7.1	311.5	9.6	381.3	11.8	104.7	15.0	70.0	11.7

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น	ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ				ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ					
	งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน				งบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน ^{2/}		งบการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ^{3/}		งบการเงินรวมตาม รอบปีบัญชีใหม่ สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ^{2/}	
	2555		2556		2557		2556		2557	
	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}	จำนวน	ร้อยละ ^{1/}
ภาษีเงินได้	39.6	1.2	54.2	1.7	78.9	2.4	29.9	4.3	14.6	2.4
กำไรสุทธิสำหรับงวด	202.1	6.0	257.4	7.9	302.4	9.4	74.8	10.7	55.3	9.2
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	0.0	0.0	3.4	0.1	(3.1)	(0.1)	75.3	10.8	76.4	12.8
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	202.1	6.0	260.8	8.0	299.3	9.3	150.1	21.4	131.8	22.0

หมายเหตุ: ^{1/} ร้อยละของรวมรายได้จากการขายและบริการ

^{2/} การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องจัดทำและนำเสนองบการเงินปิดตามรอบปีบัญชี 2 ครั้งในปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ งบการเงินตามรอบปีบัญชีเดิมสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และงบการเงินตามรอบปีบัญชีใหม่สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยงบการเงินตามรอบปีบัญชีใหม่ดังกล่าวเป็นการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถัดจากวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาที่รายงานในงบการเงินตามรอบปีบัญชีเดิมครั้งก่อนหน้า ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

^{3/} ข้อมูลที่นำมาใช้เปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน คือข้อมูลที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานระหว่างกาลตามรอบปีบัญชีเดิมและได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย

(3) งบกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น	ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ		ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ	
	งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		งบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ^{1/}	งบการเงินรวมตาม รอบปีบัญชีใหม่ สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ^{1/}
	2555	2556	2557	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิสำหรับงวด	202.1	257.4	302.4	55.3
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคา	25.1	31.4	39.8	10.2
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.4	0.2	0.0	0.0
ค่าตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสิทธิการใช้ที่ดิน	1.1	1.1	1.1	0.3
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ	0.4	1.3	(1.1)	-
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) มูลค่าสินค้าลดลง	0.2	(0.2)	1.4	(1.0)
ต้นทุนทางการเงิน	4.1	1.6	0.3	0.6
ภาษีเงินได้	39.6	54.2	78.9	14.6
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	1.4	(0.4)	(0.3)
ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	-	-	0.7	-
ประมาณการภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(0.0)	-	4.2	0.2
รวมรายการปรับปรุง	272.9	348.2	427.4	79.9
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า	(33.4)	(181.9)	137.0	1.0
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(1.3)	(0.0)	22.7
ลูกหนี้อื่น	25.9	24.8	1.5	(27.9)

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น	ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ		ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ	
	งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		งบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ^{1/}	งบการเงินรวมตาม รอบปีบัญชีใหม่ สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ^{1/}
	2555	2556	2557	2557
สินค้าคงเหลือ	(103.0)	28.3	136.0	(110.8)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(9.6)	7.6	(10.9)	(81.1)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.8	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	172.1	(177.5)	(88.4)	69.4
เจ้าหนี้อื่น	(0.2)	2.6	(2.8)	-
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(117.0)	(2.6)	4.5	(9.2)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	22.3	3.2	13.0	(69.5)
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงิน	0.2	2.0	(2.6)	17.8
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	233.2	53.5	614.6	(107.6)
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(4.1)	(1.6)	(0.3)	(0.5)
จ่ายภาษีเงินได้	(29.4)	(49.2)	(82.6)	(20.7)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	199.7	2.7	531.7	(128.9)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(140.1)	(134.4)	(154.4)	(9.4)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	(0.1)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	0.9	0.4	0.3
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย	-	-	(904.0)	-
เงินสดรับจากการรับชำระคืนจากลูกหนี้ระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30.9	31.3	-	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1.0	-
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(109.2)	(102.3)	(1,057.2)	(9.2)

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น	ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ		ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ	
	งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		งบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ^{1/}	งบการเงินรวมตาม รอบปีบัญชีใหม่ สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ^{1/}
	2555	2556	2557	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น	209.8	142.7	78.0	205.6
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น	(209.8)	(142.7)	(78.0)	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	-	1.0	930.0	-
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	(109.7)	(98.5)	-	(328.6)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(109.7)	(97.5)	930.0	(123.0)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(19.2)	(197.1)	404.6	(261.1)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม	334.2	314.8	117.6	521.6
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ	(0.2)	(0.1)	(0.6)	(0.7)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นสุด	314.8	117.6	521.6	259.8

หมายเหตุ: ^{1/} การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องจัดทำและนำเสนองบการเงินปิดตามรอบปีบัญชี 2 ครั้งในปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ งบการเงินตามรอบปีบัญชีเดิมสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และงบการเงินตามรอบปีบัญชีใหม่สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยงบการเงินตามรอบปีบัญชีใหม่ดังกล่าวเป็นการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถัดจากวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาที่รายงานในงบการเงินตามรอบปีบัญชีเดิมครั้งก่อนหน้า ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(4) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น		ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ		ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ	
		งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		งบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน ^{7/}	งบการเงินรวมตาม รอบปีบัญชีใหม่ สำหรับรอบ ระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ^{7/}
		2555	2556	2557	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)					
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.4	3.4	5.5	2.5
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.9	1.4	3.3	0.9
อัตราส่วนสภาพคล่องเงินสด ^{1/ 6/}	เท่า	0.5	0.0	2.3	(1.6)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ^{1/ 6/}	เท่า	51.6	18.9	16.6	18.6
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ^{1/ 6/}	วัน	7.0	19.0	21.7	19.4
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ^{1/ 6/}	เท่า	6.8	5.8	6.6	5.0
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ^{1/ 6/}	วัน	52.9	62.3	54.5	72.2
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า ^{1/ 6/}	เท่า	13.1	12.1	26.8	18.3
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ^{1/ 6/}	วัน	27.6	29.7	13.4	19.6
วงจรเงินสด (Cash Cycle) ^{1/ 6/}	วัน	32.4	51.7	62.7	71.9
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)					
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	10.2	14.1	19.4	18.6
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	7.2	9.6	11.8	11.6
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	81.3	0.9	139.3	(182.6)
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	6.0	7.9	9.4	9.1
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ^{1/ 6/}	ร้อยละ	24.4	27.0	25.2	17.5

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น		ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ		ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ		
		งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		งบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ^{7/}	งบการเงินรวมตามรอบปีบัญชีใหม่สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ^{7/}	
		2555	2556	2557	2557	
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratios)						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ^{1/ 6/}	ร้อยละ	16.5	19.6	21.0	13.9	
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ^{1/ 6/}	ร้อยละ	105.6	89.2	79.2	51.9	
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์ ^{1/ 6/}	เท่า	2.8	2.5	2.2	1.5	
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.5	0.3	0.1	0.4	
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	57.6	33.8	2,101.3	(207.3)	
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.8	0.0	0.5	(0.4)	
อัตราการจ่ายเงินปันผล ^{2/ 3/ 4/ 5/}	ร้อยละ	48.8	-	48.5	-	

หมายเหตุ: ^{1/} อัตราส่วนทางการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของยอดต้นงวดและปลายงวดจากงบการเงิน ซึ่งยอดต้นงวดดังกล่าวเป็นการอ้างอิงจากงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของ Baconco ทั้งนี้ งบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่จัดทำขึ้นใหม่สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ของ Baconco ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยดังกล่าว ไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แต่เป็นการจัดทำโดยมีผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องตามที่ควร ซึ่งเป็นการอ้างอิงจากงบการเงินของ Baconco สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกันที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ได้แก่ PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited ซึ่งได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเวียดนามในรายงานการสอบบัญชีฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554

^{2/} ที่ประชุมคณะกรรมการของ Baconco มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 เป็นจำนวน 98.5 ล้านบาทให้แก่ Soleado ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ

^{3/} ที่ประชุมคณะกรรมการของ Baconco มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 เป็นจำนวน 65.0 ล้านบาทและ 321.7 ล้านบาทตามลำดับ ให้แก่บริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ

^{4/} ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งเป็นกำไรหลังภาษีสำหรับรอบปีบัญชี 2554 2555 และ 2556 ของ Baconco เป็นจำนวน 328.6 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้น (หมายรวมถึง TTA ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.9)

^{5/} คำนวนโดยการนำเงินปันผลหารด้วยกำไรหลังภาษีสำหรับรอบปีบัญชีนั้นๆ ซึ่งไม่ได้อิงตามเกณฑ์บัญชีหรือเกณฑ์เงินสด เพื่อให้สามารถสะท้อนนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการ กล่าวคือ Baconco จ่ายเงินปันผลให้แก่ Soleado ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ และบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น (หมายรวมถึง TTA ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.9)

^{6/} อัตราส่วนทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คำนวนโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualized)

^{7/} การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องจัดทำและนำเสนองบการเงินปิดตามรอบปีบัญชี 2 ครั้งในปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ งบการเงินตามรอบปีบัญชีเดิมสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และงบการเงินตามรอบปีบัญชีใหม่สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยงบการเงินตามรอบปีบัญชีใหม่ดังกล่าวเป็นการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถัดจากวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาที่รายงานในงบการเงินตามรอบปีบัญชีเดิมครั้งก่อนหน้า ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต